

# Xây dựng lực lượng vũ trang tinh vững mạnh về chính trị tư tưởng

Những năm qua, công tác đảng (CTĐ), công tác chính trị (CTCT) luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm thực hiện tốt. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCD) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Vừa qua, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 và tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Đây là hoạt động nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ giảng dạy chính trị giỏi để tiếp tục thực hiện hiệu quả CTĐ, CTCT trong thời gian tới. Thượng tá Trần Văn Nguyên, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Tiên Hải cho biết: Tham gia hội thi, bản thân tôi rút ra nhiều kinh nghiệm. Tôi đã nghiên cứu kỹ bài giảng chính trị của các đơn vị để tìm ra những nội dung sát với thực tế, xây dựng chương trình, giáo án cụ thể cho từng bài giảng chính trị ở đơn vị mình, góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện.



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị là một trong nhiều hình thức giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành trong những năm qua. Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hoạt động CTĐ, CTCT của LLVT tỉnh được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, góp phần xây dựng LLVT tinh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc như: Công tác giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội; công tác tổ chức xây dựng Đảng được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất và có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để có được kết quả đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo thực hiện việc nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình, kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp, đúng đường lối, quan điểm, tư tưởng quan sự của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Chủ động đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch. Đến nay, LLVT tỉnh không có trường hợp cán bộ, chiến sĩ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Cùng với đó, triển khai hiệu quả phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", để án xây dựng chỉ bộ kiểu mẫu trong toàn Đảng bộ; làm tốt công tác xét, đề nghị tăng Huy hiệu Đảng cho đảng viên, công tác thu nguồn, kết nạp đảng viên và chuyển sinh hoạt đảng.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm

theo quy định của Điều lệ Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan, đơn vị. Trong năm 2022, đảng ủy, ban CHQS các huyện, thành phố đã tiến hành 29 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 37 chi bộ trực thuộc, các chi bộ đã tiến hành 160 cuộc đối với 299 đảng viên. Ngoài ra, đảng ủy quận sự các huyện, thành phố phối hợp ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy kiểm tra, giám sát 20 xã, phường, thị trấn về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ; kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ công tác nhận xét, đánh giá với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, xét thăng quan hàm bảo đảm chặt chẽ,

đúng quy định. Hoạt động bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an ninh, an toàn các hoạt động của LLVT tỉnh được quan tâm; công tác dân vận được triển khai và đạt hiệu quả cao, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Năm 2022, LLVT tỉnh đã nhận đỡ đầu 36 học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập; xây dựng các phong trào "Hũ gạo tình thương", "Hôm tiết kiệm làm theo lời Bác"... Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hành quân dã ngoại gắn với làm công tác dân vận; giải quyết tốt mối quan hệ quân dân trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; tích cực tham mưu triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, "Đến on đáp nghĩa" với trên 3.300 suất quà trị giá gần 2,1 tỷ đồng tặng đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm; phối hợp bàn giao 8 nhà tình nghĩa, tặng 10 sổ tiết kiệm, chi trả trợ cấp thương tật cho 47 trường hợp với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên giai đoạn 2011 - 2022, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh được tặng thưởng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Ba; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua và bằng khen của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, Chủ tịch UBND tỉnh. LLVT tỉnh có 1.860 tập thể, 3.850 cá nhân được các cấp khen thưởng; 3 tập thể được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 27 tập thể, 25 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

TIẾN DAT

## Lễ hội đền Tiên La được tổ chức từ ngày 29/4 - 6/5/2023

UBND huyện Hưng Hà vừa triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội đền Tiên La (xã Đoàn Hùng) năm 2023 và tưởng niệm 1980 năm ngày mất Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục.

Lễ hội đền Tiên La diễn ra từ ngày 29/4 - 6/5/2023 (10 - 17/3 năm Quý Mão). Ngoài phần lễ còn tổ chức các hội thi giữa bánh dày, cờ biển, pháo đất, kéo co, tổ tôm điểm, tèm trầu cánh phượng và một số hoạt động văn hóa dân gian tại đền Buộm và đền Rầy.

Hiện nay, huyện Hưng Hà đã thành lập Ban tổ chức lễ hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban tổ chức lễ hội, các tiểu ban, các ngành, đơn vị liên quan; giao Ban Quản lý di tích lịch sử đền Tiên La chủ trì, thống nhất với Ban Quản lý di tích lịch sử đền Buộm, đền Rầy bố trí lực lượng tổ chức hành trình rước, bảo đảm an toàn trong lễ rước; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân và du khách thập phương thực hiện quy định về văn minh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện và tình hình hiện nay; tổ chức phân luồng bảo đảm an toàn giao thông, giải tỏa hành lang an toàn giao thông nhất là khu vực đầu cầu Tiên La và các tuyến đường dẫn vào đền; chủ động các phương án phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...

THANH THUY

## Trao tặng tủ sách chấp cánh ước mơ

Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa tổ chức trao tặng tủ sách chấp cánh ước mơ cho điểm trường khu Mỹ Bồng, Trường Tiểu học và THCS Việt Hùng (Vũ Thu).

Tủ sách cùng gần 500 đầu sách khoa học, văn học, lịch sử, danh nhân, kỹ năng sống, ngoại ngữ... nội dung phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh, có giá trị giáo dục, cung cấp nhiều kiến thức nhằm nâng cao hiểu biết cho học sinh đã được trao tặng với tổng trị giá 6 triệu đồng. Thông qua chương trình đã lan tỏa phong trào đọc sách đến học sinh địa bàn khó khăn, tạo điều kiện cho các em tìm hiểu, bổ sung kiến thức, bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng sống; đồng thời, hình thành thói quen đọc sách, duy trì văn hóa đọc cho các em.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ Công an tỉnh hưởng ứng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

TRINH CƯỜNG

# Những điểm sáng từ phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở xã Đông Cường

Thấm nhuần lời dạy của Bác: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", Đảng bộ, chính quyền xã Đông Cường (Đông Hưng) đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo. Từ đó lan tỏa phong trào sâu rộng, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhờ đó, xã Đông Cường có nhiều gương điển hình về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả với các trang trại, gia trại tổng hợp có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển góp phần nâng cao năng lực sống của người dân.

Trên địa bàn xã Đông Cường hiện có 5 chùa và 8 xứ, họ giáo tại 6 thôn. Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", đồng bào tôn giáo ở xã Đông Cường đã thi đua thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Điển hình là chùa Hoàng Văn, các tăng ni, Phật tử tích cực làm ruộng, cấy ruộng, cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây có giá trị kinh tế. Từ việc tự chủ về kinh tế để nâng cao mức sống, các tăng ni đã làm gương cho các Phật

tử và nhân dân địa phương học tập làm theo. Không chỉ gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, các tăng ni, Phật tử chùa Hoàng Văn còn thực hành tiết kiệm, tham gia công tác xã hội và hoạt động nhân đạo, từ thiện. Sư thầy Thích Diệu Minh, trụ trì chùa Hoàng Văn chia sẻ: Với tinh thần "Đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn" của đức Phật, các tăng ni, tín đồ luôn sẵn sàng hưởng ứng các phong trào do ủy ban MTTQ các cấp phát động và các đoàn thể làm công tác từ thiện. Trong đó, các tăng ni, Phật tử đã tự nguyện ủng hộ phần tiết kiệm của mình cho quỹ "Vì người nghèo", xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo, ủng hộ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... với số tiền hàng trăm triệu đồng. Trong năm qua, tăng ni, Phật tử chùa Hoàng Văn đã quyên góp 50 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho

NGUYỄN TRIỆU



Trang trại của anh Phạm Đức Đoàn, thôn Xuân Thọ, xã Đông Cường cho hiệu quả kinh tế cao.

Ông Tô Mạnh Biên, Trưởng ban Quản lý khu du lịch sinh thái Côn Vành cho biết: Dù chưa được đầu tư nhiều nhưng khu du lịch sinh thái Côn Vành vẫn thu hút khách du lịch vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, 2/9 và mùa nắng nóng, mỗi đợt thường xuyên đón khoảng 20.000 lượt du khách. Để bảo đảm an toàn cho du khách đến nghỉ dưỡng tại bãi biển Côn Vành trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, Ban Quản lý đã đề ra các giải pháp thiết thực trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại khu du lịch. Trong đó, tổ chức cho các hộ kinh doanh dịch vụ ký cam kết thực hiện giữ gìn vệ sinh, cùng chung tay bảo vệ môi trường biển. Tuyên truyền đến du khách thực hiện nghiêm quy định không được vứt rác bừa bãi, gây mất mỹ quan tại bãi tắm, đồng thời bố trí nhân lực liên tục thu gom rác tại khu vực quản lý. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách. Rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nghiêm cấm tình trạng xả rác gây ô nhiễm môi trường biển; tăng cường hoạt động thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, bảo đảm các khu vực ven biển xanh - sạch - đẹp. Hàng ngày, Ban Quản lý dùng loa tuyên truyền, khuyến cáo du khách dùng phao, tắm ở khu vực an toàn. Triển khai tập huấn cho cán bộ Ban Quản lý, đào tạo lực lượng tham gia cứu hộ. Ban Quản lý tăng cường công tác an ninh trật tự, phân công cán bộ phối hợp với lực lượng Công an huyện, Đồn Biên phòng Cửa Lân, Công an xã Nam Phú xây dựng phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cờ bạc,

# KHU DU LỊCH SINH THÁI CÔN VÀNH Sẵn sàng đón khách du lịch

Cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 35km, khu du lịch sinh thái Côn Vành (Tiên Hải) thuộc khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng được UNESCO công nhận năm 1994 có hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú với bãi biển hoang sơ trải dài. Hiện nay, khu du lịch sinh thái Côn Vành là điểm đến của du khách trong và ngoài tỉnh mỗi dịp hè và nghỉ lễ.



Bãi biển Côn Vành.

các tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự. Ban Quản lý còn bố trí khoanh vùng phân luồng bãi để xe ô tô, xe máy đúng quy định hạn chế ùn tắc, yêu cầu lực lượng quản lý bãi xe thu đúng giá được niêm yết do cơ quan chức năng cho phép. Khuyến cáo du khách nếu phát hiện có sự nào cung cấp thực phẩm, hải sản không bảo đảm vệ sinh thì báo ngay cho Ban Quản lý khu du lịch để kịp thời ngăn chặn, có biện pháp xử lý. Cử cán bộ nhắc nhở nhà hàng, hộ kinh doanh nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống cháy, nổ. Đặc biệt, nhất là phòng chống rủi ro đuối nước tại bãi biển Côn Vành đã được Ban Quản lý tăng trung lực lượng, quân số để nâng cao cảnh giác,

liên tục nhắc nhở du khách, người dân phải đi phông các tình huống xấu có thể phát sinh. Hiện nay, Ban Quản lý đã bổ sung 5 thùng đựng rác, bao tải 300 chiếc phục vụ công tác vệ sinh; làm mới 10 biển cảnh báo nguy hiểm, khu vực bãi tắm và tổ chức khảo sát cảm xúc, căng dây, có biển báo cảnh báo ngoài bãi biển, các khu vực gây nguy hiểm cho khách du lịch. Chuẩn bị loa cầm tay, loa phát thanh thường xuyên thông tin nhắc nhở nhân dân thực hiện đúng nội quy và nhắc nhở, cảnh báo du khách đến tham quan, du lịch tại Côn Vành; bổ sung cơ sở thuốc phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn...

Đại úy Trần Đăng Khoa, Phó Trưởng Công an xã Nam Phú cho biết: Công an xã Nam Phú đã phối hợp với Ban Quản lý triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại khu du lịch sinh thái Côn Vành. Tất cả lực lượng công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự, ma túy. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh tấn công trấn áp các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, tội phạm ma túy..., bảo đảm tuyệt đối an toàn cho khách du lịch đến nghỉ dưỡng trên địa bàn. Phối hợp Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện xây dựng kế hoạch chống ùn tắc giao thông tại trục đường về khu du lịch sinh thái Côn Vành.

MANH THẮNG